

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.91 กลับมาแข็งค่า หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่ำกว่าคาดจุดดอลลาร์อ่อน

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.91 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเมื่อเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.21 บาท/ดอลลาร์

โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค จากดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่า หลังตัวเลขดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่ตลาดย่อยข่าวที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เดินหน้าเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโก แคนาดา และจีนในวันนี้ไปบ้างแล้ว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.80 - 34.00 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 148.90 เยน/ดอลลาร์ จากวานนี้ที่ระดับ 150.14 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0491 ดอลลาร์/ยูโร จากวานนี้ที่ระดับ 1.0415 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.258 บาท/ดอลลาร์

-“พาณิชย์” โชว์ยอด FTA ไทยปี 67 มูลค่าส่งออกพุ่ง 2.83 ล้านล้านบาท โต 2.05% พุ่งยานยนต์-ทุเรียน สด-ยางสังเคราะห์ใช้สิทธิ์สูงสุด การันตีปี 68 ไทยมี FTA เพิ่มอีก 3 ฉบับ

-รพท.อุตสาหกรรม ตั้งเป้าเพิ่ม GDP ภาคอุตสาหกรรมในปีนีขึ้น 1% ขณะเดียวกันมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายหลักคือลดขั้นตอนการอนุมัติโครงการ เร่งกระบวนการลงทุน และพัฒนา พื้นที่รองรับการลงทุนในอนาคตกว่า 50,000 ไร่

-สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับตัวลง สู่ระดับ 50.3 ในเดือนก.พ. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 50.6 จากระดับ 50.9 ในเดือนม.ค.

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (3 มี.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่อ่อนแอเกินคาด ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 50 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (3 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า จะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกในอัตรา 25% ตามแผนในวันนี้ (4 มี.ค.) เนื่องจากเขาเชื่อว่าทั้งแคนาดา, เม็กซิโก และจีนไม่ได้ดำเนินการมากพอที่จะปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมาย เช่น เฟนทานิล เข้าสู่สหรัฐฯ

-ทั่วโลกจับตากรกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต่อสภาองเกรสสหรัฐฯ ในวันอังคารที่ 4 มี.ค. เวลา 21.00 น.ตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับเช้าวันพุธที่ 5 มี.ค. เวลา 09.00 น.ตามเวลาไทย โดยจะเป็นการ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

กล่าวปราศรัยต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ และชาวอเมริกันทั่วประเทศเป็นครั้งแรก หลังจากที่ปธน.ทรัมป์ปรับตำแหน่งประธานาธิบดีเพียง 6 สัปดาห์ หลังการสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา

-นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยในวันพุธนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.พ.จากออโตเมติกดาต้า โพรเซสซิ่ง (ADP) และในวันพฤหัสบดีจะเป็นการรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์จากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้